



โดย >> นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

แผนพัฒนาระบบบริการเขตบริการสุขภาพที่ 10

เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพเชี่ยวชาญระดับสูง

ลำดับ	โรงพยาบาล	ระดับ	CARDIAC	TRAUMA	CANCER	NEW BORN	ไต	ตา	STROKE
1	สรรพสิทธิประสงค์	A	1	1	1	1		1	1
2	ศรีสะเกษ	S	2(60)	2(59)	2(58)	2(58)	2(58)	2(58)	2(60)
3	ยโสธร	S	3(60)	2(58)	3(59)	2(59)	2(58)	2(59)	1
4	อำนาจเจริญ	S	3(58)	3(59)	3(60)	2(58)	2(58)	2(59)	2(60)
5	มุกดาหาร	S	3	3(58)	3(58)	2(59)	2(58)	2(59)	1(59)
6	50 พรรษาฯ	S	3(59)		3(61)		2(58)	2(60)	2(58)
7	เดชอุดม	M1	3(59)	3(58)		3(59)	2(59)	2(60)	2(58)
8	วารินชำราบ	M1	3(59)	3(59)		3(60)	2(59)	2(59)	2(58)
9	กันทรลักษ์	M2(M1)	3(58)	3(59)		3(59)	2(59)	3	2(58)
10	ตระการพืชผล	M2(M1)	3(58)	3(60)		3(61)	2(59)	3	
11	อุทุมพรพิสัย	M2	3(60)	4(61)		3(59)	3(60)	3	
12	พิบูลมังสาหาร	M2	3(60)	4(61)		3(60)	3(60)	3	
13	ขุขันธ์	M2	3(58)	4(61)		3(61)	3(60)	3	
14	ขุนหาญ	F1				3(61)	3(60)	3	
15	ราษีไศล	F1				3(61)	3(60)	3	
16	เลิงนกทา	F1(M2)				3(59)	3(60)	3	

หมายเหตุ : (58) คือ พ.ศ.2558, (59) คือ พ.ศ.2559, (60) คือ พ.ศ.2560, (61) คือ พ.ศ.2561



การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Corneal Transplant)

โดย >> พญ.วิมลรัตน์ ประทีปะเสน นายแพทย์ชำนาญการ จักษุแพทย์ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาคิดปกติ

กระจกตาเป็นส่วนประกอบที่อยู่ด้านหน้าสุดของดวงตา มีหน้าที่สำคัญในการมองเห็น เนื่องจากกระจกตามีคุณสมบัติพิเศษที่บางใส และคงความโค้งที่พอเหมาะอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้แสงที่ส่องผ่านกระจกตาสามารถโฟกัสรวมภาพลงบนจุดรับภาพพอดี ทำให้เกิดการมองเห็นที่สมบูรณ์ หากมีโรคเกิดขึ้นกับกระจกตาจะมีผลทำให้คุณสมบัติดังกล่าวเสียไป เช่น โรคกระจกตาทึบหรือกระจกตาเป็นแผลเป็น หลังการติดเชื้อหรืออุบัติเหตุ กระจกตาเสื่อมที่เกิดภายหลังการผ่าตัดตา กระจกตาเสื่อมตามพันธุกรรม ล้วนมีผลให้เกิดพยาธิสภาพที่กระจกตา ซึ่งจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวร

ในประเทศไทยจากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2549 พบว่ามีอัตราตาบอด 0.59% หรือประมาณ 360,000 คน ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา พบว่าสาเหตุของตาบอดและสายตาลีเนียงส่วนใหญ่เป็นจากต้อกระจก (51%) รองมาเป็นต้อหิน (10%) จอประสาทตาเสื่อมตามวัยและจากเบาหวาน (9%) และโรคที่กระจกตา (5%)

จากข้อมูล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โรคทางกระจกตาเป็นโรคมีอัตราการส่งต่อออกนอกเครือข่ายสูงเป็นลำดับต้นๆ (ประมาณ 40% ของหอผู้ป่วยในแผนกจักษุที่ต้องส่งต่อออกนอกเครือข่าย) ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทางแผนกจักษุวิทยาจึงได้มีการพัฒนาทีมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยได้ทำการผ่าตัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ในผู้ป่วย 3 ราย การผ่าตัดประสบความสำเร็จทุกราย ผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ดีขึ้นกว่าก่อนผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

• การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ไขภาวะตาบอดจากโรคของกระจกตาได้ ทำโดยการหมั่นตัดเอาส่วนกระจกตาที่เป็นโรคออก แล้วนำเอากระจกตาคุณภาพดีที่ได้จากการบริจาคมาเย็บเข้าไปทดแทน

• หลังการผ่าตัดเมื่อกระจกตาใหม่ทำงานได้ตามปกติแล้ว จะทำให้มองเห็นดีขึ้น

ทำผ่าตัดแล้วได้ผลดีแค่ไหน

• การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานับเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะชนิดหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้เพราะกระจกตามีความใสและปราศจากเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงโดยตรงซึ่งต่างจากอวัยวะอื่น

• ปกติร่างกายของผู้รับอวัยวะจะเกิดภูมิต่อต้านอวัยวะที่ไม่ใช่ของตนโดยผ่านทางกระแสเลือด ดังนั้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจึงมีโอกาสน้อยที่ร่างกายของผู้รับจะเกิดภูมิต่อต้าน ทำให้กระจกตาที่เปลี่ยนไปนั้นยังคงความบางใส และกลับมามองเห็นได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ

• ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตาต้องใช้ยาหยอดตาควบคุมภูมิคุ้มกันไประยะหนึ่ง และควรรับการตรวจติดตามจากจักษุแพทย์ตลอด เพื่อป้องกันและรักษาโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

• การเปลี่ยนกระจกตาในโรคบางชนิดอาจได้ผลไม่ดั่งใจ ได้แก่กลุ่มโรคกระจกตาที่เกิดจากการโดนสารเคมีหรือความร้อนเข้าตา โรคแพ้ยารุนแรง ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้ส่งผลให้มีเส้นเลือดผิดปกติจำนวนมากงอกเข้ามาในกระจกตา นำไปสู่การเกิดภูมิต่อต้าน นอกจากนั้นหากผู้ป่วยมีโรคของดวงตาส่วนอื่นร่วมด้วย เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาลอกหลุด ก็ทำให้การมองเห็นหลังผ่าตัดไม่ดี

กระจกตาได้จากที่ไหน

• ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำหน้าที่ในการรับบริจาค จัดเก็บดวงตา และส่งให้กับจักษุแพทย์ทั่วประเทศเพื่อนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วย

• การติดต่อขอดวงตา จะทำโดยจักษุแพทย์ซึ่งตรวจแล้วพบว่าผู้ป่วยมีภาวะกระจกตาพิการ ก็จะจองดวงตาและส่งไปที่ศูนย์ดวงตาฯ เพื่อเข้าคิวรอรับดวงตา



รักอย่างไร...ในมิตร



โดย << นางสาวณัฐภรณ์ ดาษดา
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า รัก คงจะมีการให้คำนิยามที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะมองว่าความรักเป็นอย่างไร **สำหรับความรักตามหลักจิตวิทยา** อีริกสัน (Erickson) ได้อธิบายถึง ความรักความหวังใจ ไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกแล้ว ทำให้อีกฝ่ายมีความสบายใจ อบอุ่นใจ ความรักเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างบุคคลมิใช่เพียงความต้องการทางร่างกาย ความรักไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้

การมีความรักควรจะเริ่มพัฒนาจากการรักตัวเองก่อน และเป็นธรรมดาที่เมื่อเรารักใครแล้ว เราย่อมต้องการความพึงพอใจ มีความซื่อตรงจงรักภักดี และยินดีให้ความช่วยเหลือจากเขา แต่ไม่ใช่เราจะเป็นฝ่ายเสียสละแต่เพียงผู้เดียว

การอยู่ในความรักโดยที่ไม่รักตัวเอง ไม่มีทางมีความสุข การรักตัวเองก่อนไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่จะทำให้คุณรู้จักที่จะรัก และเคารพตัวเองเป็น คุณเคยคบใครแล้วละทิ้งสิ่งที่เราชอบ ไปชอบอะไรๆ ตามเขาหมด ทุกอย่างไหม เช่น ฉันทเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบทะเล อยู่ในน้ำได้ทั้งวัน แต่พอบอกกับใครสักคนหนึ่ง เขาเป็นนักดนตรี มีสังคมอยู่ในผ้าชอบตีเทนนิส ฉันทก็เลิกลงน้ำ ไปทำตามในสิ่งที่เขาชอบหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับเขา แต่ก็ต้องเลิกกันไป เพราะมันไม่จริง สุดท้ายเราก็นั่นตัวเองไม่พิน ต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองในที่สุด เพราะฉะนั้นพลังแห่งความรักจะยิ่งใหญ่ได้ ก็ต่อเมื่อความรักนั้นไม่ทำให้คนคนนั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

ศัตรูของความรักคือความคาดหวัง มีคู่รักหลายๆ คู่ที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว แต่กลับไม่มีความสุขกับความรัก เพียงเพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือคาดหวังจะให้ เป็น ขอเพียงแค่คุณหยุดความคิดที่จะออกแบบความรักให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คุณก็จะมีมีความสุขกับความรักที่ดีอยู่แล้วของคุณเอง

ความรักมักเกิดปัญหาขึ้นเมื่อ เรามองข้ามสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งไป และมองเห็นเพียงข้อบกพร่องของอีกฝ่ายเท่านั้น ซึ่งเป็นธรรมดาที่คนทุกคนจะมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียอยู่ในตัว แต่หากเราเลือกที่จะมองเห็นคุณค่า และสิ่งดีในกันและกัน โดยใช้คำพูดหรือการกระทำเพื่อบ่งบอกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเขา เช่น การแสดงความขอบคุณในสิ่งดีที่อีกฝ่ายทำให้ การแสดงออกซึ่งความรักด้วยการสัมผัส การโอบกอด รวมทั้งคำพูดว่า “ผมหรือฉันรักคุณ”

สิ่งที่จะทำให้ความรักอยู่กับคุณไม่ได้ตลอด และทำให้คุณมีความสุขกับความรักเหมือนในวันแรกๆ ที่เริ่มรักกัน คงจะหนีไม่พ้นคำว่า “ความอดทน” และ “การให้อภัย”

ความอดทน เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ความรักที่เติบโตถึงวุฒิภาวะจะต้องมีความอดทนและความหนักแน่น ความอดทนจะทำให้คู่รักจัดการกับความขัดแย้ง ความผิดหวัง และความขมขื่นได้อย่างเหมาะสม ความอดทนจะทำให้คู่รักโต้ตอบกันช้าลง ใช้เวลาใคร่ครวญก่อนว่าปฏิกิริยาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความอดทนจะต้องประกอบด้วยความรักและการให้อภัย ไม่ใช่อดทนแบบเก็บกดความโกรธไว้

การให้อภัย ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ฝ่ายหนึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธ เสียใจ และรู้สึกเจ็บปวดได้บ่อยๆ หากไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เกิดความขมขื่นที่ฝังลึกและกัดกร่อนความสัมพันธ์ให้พังทลายลงได้ และฝ่ายที่เจ็บปวดต้องทำความเข้าใจเหตุผลและข้อจำกัดของอีกฝ่ายพร้อมที่จะให้อภัยและให้โอกาสอีกฝ่ายในการเริ่มต้นใหม่ การยกโทษและคืนดีกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้

เมื่อคุณเรียนรู้ในหารที่จะรักให้ป็น ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เห็นคุณค่าในส่วนที่ดีของอีกฝ่าย คุณก็จะสามารถมีความสุขกับความรักในแบบฉบับของคุณได้เป็นอย่างดี เพราะความสุขอยู่รอบๆ ตัวเรา

**“ความสุขจากการได้รัก ไม่เคยสายเกินไป
ความสุขจากการได้รัก...เริ่มต้นได้เสมอ ไม่เคยสายเกินไป
ไม่สำคัญว่าความรักเริ่มต้นเมื่อไหร่
แต่สำคัญที่ความรักให้อะไรเมื่อได้มา”**



โครงการ...เขียนไม่ยากอย่างที่คิด

โดย >> นางสาวจิเรญมุกขยพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ



**ฉบับที่แล้วแนะนำการเขียนโครงการไปเบื้องต้นว่าต้องเขียนอย่างไร ฉบับนี้ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ในการเขียนโครงการควรจะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง จะได้ไม่หลงทาง เสียเวลาเนะ:**

ก่อนอื่น เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า **“โครงการ”** คืออะไร โครงการเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาที่บอกถึงการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่ง จะเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหรือเพื่อปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไป แต่ควรจะต้องบอกที่มาที่ไป บอกกระบวนการที่จะทำว่าจะทำอะไร อย่างไร และผลที่ได้จากโครงการคืออะไร เอาไปใช้ทำอะไรประโยชน์อย่างไร สำหรับในหน่วยงานราชการ โครงการจะเป็นเอกสารสำคัญเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาผลลัพธ์และงบประมาณ ตลอดจนอนุมัติให้ดำเนินงาน

โครงสร้างของโครงการ มีอยู่อย่างน้อยประมาณ 10 หัวข้อ เริ่มจาก

1. ชื่อโครงการ ต้องสื่อให้เข้าใจและชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีในโครงการ
2. หลักการและเหตุผล บอกความสำคัญที่ทำให้ต้องมีโครงการนี้ ถ้าจะให้ดีต้องเขียนให้เห็นความเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักขององค์กร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ บอกถึงเป้าหมายและวิธีการของการดำเนินงาน ต้องชัดเจน วัดได้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ จะทำอะไร อย่างไร และเปลี่ยนไปอย่างไร เช่น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพ/อบรม...ระบบ/กระบวนการ (อะไรหรือใคร)...ให้ (มีความปลอดภัย/ลดค่าใช้จ่าย/ลดระยะเวลา/เพิ่มทักษะและความรู้)... เป็นต้น
4. ผลลัพธ์ของโครงการ ต้องเขียนให้ชัดเจนตามลำดับความสำคัญ สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
5. การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หรือพันธกิจหรือนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กร ต้องเชื่อมโยงโครงการให้เห็นถึงการสนับสนุน/สอดคล้องยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจ
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องระบุผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินงาน และประโยชน์ในการติดตาม/ประเมินผลงาน
7. กระบวนการดำเนินงาน แสดงให้ชัดเจนว่า ใครจะทำอะไร ทำอย่างไร ทำกับใคร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เริ่มทำและสิ้นสุดเมื่อไหร่
8. แผนการดำเนินงาน บอกระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมย่อยในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม กำกับ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ มีทั้งความสำเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น หากจัดโครงการอบรม ความสำเร็จเชิงปริมาณคือ จำนวนผู้เข้าอบรม ความสำเร็จเชิงคุณภาพคือ ความสามารถหรือความรู้ของผู้เข้าอบรม เป็นต้น
10. งบประมาณ บอกแหล่งที่มาของงบประมาณที่ต้องการใช้และจำนวนเงิน ต้องเขียนให้ชัดเจนและสอดคล้องเป็นเหตุ เป็นผลกับกิจกรรมการดำเนินการในโครงการ

ทั้ง 10 หัวข้อ อาจจะมีการสลับตำแหน่งการเขียนได้ตามรูปแบบของแต่ละองค์กร บางองค์กรอาจต้องการรายละเอียดมากกว่า 10 ข้อ ที่ว่ามาก็เป็นได้ ส่วนที่ว่าตั้งแต่ต้นเป็นเพียงแค่แนวทางเบื้องต้นเท่านั้น

**เอาเป็นว่า มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อเสนอแนะเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาชริาลงกรณ์ หรือ โทรศัทพ์ภายใน 1395 ค่ะ**

อ้างอิงจาก

สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร. การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ[อินเทอร์เน็ต]. 2556. [เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2558].

เข้าถึงได้จาก: http://www.dt.mahidol.ac.th/division/offstrategy/stratergy_1/data/documents%20Described/1.pdf.



โดย >> คุณสุรางค์ แก้วกลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อาจารย์บุษารำลึก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

พระโพธิญาณเถร หรือหลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร และออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ กระทั่งได้มาสร้างวัดในพื้นที่รกร้างในหมู่บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหนองป่าพงในปัจจุบัน และได้เผยแพร่ธรรมะจนเป็นที่เลื่อมใสของคนไทย และชาวต่างชาติ ใช้เป็นที่บวชเรียนของพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นชาวต่างชาติ จนมีวัดสาขาและสำนักสงฆ์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเกือบ 300 แห่ง และหลวงปู่ชาได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 ศิษยานุศิษย์จึงถือเอาวันที่ 16 มกราคม เป็นวันอาจารย์บูชาแก่หลวงปู่ชา

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม ของทุกปี ต่อเนื่องกันมานับเป็นปีที่ 23 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรม

การจัดงาน "อาจารย์บุษารำลึก หลวงปู่ชา สุภัทโท" วัดหนองป่าพง มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดตั้งโรงทาน เพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร , บริการผู้ปฏิบัติธรรม และประชาชนทั่วไป ในส่วนหนึ่งที่มีผู้ปฏิบัติธรรม คือ การฟังธรรมะ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และถือศีล มีข้าราชการครูและนักเรียน และประชาชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก และในวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. มีพิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์พระโพธิญาณ เพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชา ซึ่งพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ และญาติโยมร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวัดหนองป่าพง คณะกรรมการได้เตรียมการ และการอำนวยความสะดวกผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ทั้งความปลอดภัย การจราจร ที่พัก อาหาร น้ำดื่ม สถานที่ปฏิบัติธรรม และจัดตั้งโรงทาน กว่า 200 แห่ง โดยหน่วยงาน สถานศึกษา ภาคเอกชน มูลนิธิ ที่มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ เพื่อประกอบอาหาร บริการประชาชน และผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ได้รับประทานฟรีตลอดงาน

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย นายแพทย์วิเชียร เขาว์ศรีกุล ประธานชมรมจริยธรรม ได้ร่วมจัดตั้งโรงทานในวันที่ 14-16 มกราคม 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งด้านปัจจัยและบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจในการประกอบอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และเพื่อบริการผู้ปฏิบัติธรรมและประชาชนทั่วไปทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี และถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท **คุณความดีที่ท่านได้ร่วมสร้างในครั้งนี** ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกๆท่าน และครอบครัวมีสุขภาพกายและใจ ที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ



ประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20



นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 (Theme: Prevention and management of surgical) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 18 -19 ธ.ค.57 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.58 ณ พลับพลาเรือนไทย

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.57

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง และได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.57 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญเลี้ยงพระเปิดห้องตรวจสวนหัวใจห้องที่ 2



นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องตรวจพิเศษศูนย์โรคหัวใจร่วมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจห้องที่ 2 โดยได้รับเงินบริจาคสมทบจากบริษัท อุบลวิสดู จำกัด (ดูโฮม) ในการซื้อเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58

ศึกษาดูงานตามโครงการ “สู่โลกกว้าง...ทางเลือกแห่งอนาคต”



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านสหวิชาชีพในโรงพยาบาล ตามโครงการ “สู่โลกกว้าง...ทางเลือกแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในการศึกษาดูงานหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดตั้งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกโรงพยาบาลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 22 โดย นายสุดี ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี การเล่นเกมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตอบคำถามชิงรางวัล การสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง การตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีผู้สนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจาก คุณตาสมศักดิ์ แซ่ตั้ง และครอบครัว จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57



คุณอดีศักดิ์-คุณนาคยาตั้งมิตรประชาชนบริษัทอุบลวิสดำกัด(ดูโฮม) บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องสวนหัวใจ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้กับห้องตรวจสวนหัวใจ ห้องที่ 2 บริเวณอาคารหลวงปู่ชา ชั้น 2



นายแพทย์วิระ มหาวนากุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน บริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จาก นางคิม ตั้งตระกูล และครอบครัว จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีเด็กอายุรกรรมใหม่

1. โรงงานวงกบอุบลกิจ	500,000	11. นายชัยสิทธิ์ สุนทรา	10,000	21. นางสาวอัญญา เจริญศรี	2,000
2. นางคิม ตั้งตระกูล	100,000	12. นายจุฑาเป็ มั่นเดโร	5,000	22. นางแสงจันทร์ ทางทอง	2,000
3. ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร	100,000	13. น.จ.ก.อุบลอ็อกซิเจนเทรตดิง	5,000	23. นางสาวอัจฉราภรณ์ ดาวเรือง	2,000
4. นางสาวฐิติ แซ่ตั้ง	100,000	14. นางสาวกมลรัตน์ รัชมาศ	5,000	24. นางเทียน ศรีพรม	1,000
5. นางคิม ตั้งตระกูล	100,000	15. นางสาวถนอมศรี สิ้นคำ	5,000	25. นางสุรวิภา ศรีเพชร	1,000
6. นางดวงสมร โควสุรัตน์	20,000	16. นางละไม สิงห์ทอง	5,000	26. นางนิตยา ก่อสวัสดิ์ไพศาล	1,000
7. คุณณัฐชา สินธุชาวน์	10,000	17. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด	4,803.18	27. นางหนูยิ้ม แซ่แต้	500
8. นางสาวภิญญา ทพยานนท์	10,000	18. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด	4,368.04	28. นายศักดิ์ หวังสุข	500
9. นางสาวภิญญา ไตรศิริกุล	10,000	19. นายเจษฎา ไทศิริกุล	3,000		
10. นายกิตติชัย เจริญจึงสันติ	10,000	20. นายคมสันต์ กิตติภาณุกุล	2,000		

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ยอดผู้แสดงความจำนงถึงปัจจุบัน

บริจาคอวัยวะ 2,727 ราย / บริจาคดวงตา 2,501 ราย /
ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /
โทร. 045-244973 ต่อ 1163, 1703



ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ชื่อบัญชี ด็กสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395

บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้เด็กอายุรกรรมใหม่และสมทบทุน

ก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน

ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244974 ต่อ 1348

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร
นางสุชาดา เสตพันธ์

นายแพทย์ปรีดา อธิธรรมบุรณ์
นางเขมจิรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย

บรรณาธิการ

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์ชาติพิงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สุติ ปัจฉิมภาพ

ชนินทร์ พุ่มสถิตย์

กรรณิการ์ จันทุกุษา

กองบรรณาธิการ

ทพญ.อรัญญา สายพันธ์

รุ่งเพชร กิรติมหาตม์

จตุพร สลักคำ

ภญ.อภิญา บุญเทียม

ปาริชาติ ใจสุภาพ

พรรณี หุ่นโพธิ์

วัชรภรณ์ สายทอง

รำไพ สุขเกษม

ราตรี บุญชู

ศศิธร จันทร์ขอนแก่น

บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

สุพจน์ สายทอง

ศศิธร ชำนาญผล

ทิพวรรณ ขาววงษ์

สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

วัชรภรณ์ สายพิมพ์

ประสานงานผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ โทร.045-319200

ถ่ายภาพ กลุ่มงานสุขศึกษา งานเวชภัณฑ์ และงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

122 ถ.สรรพสิทธิ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ที่ อบ.0032.106/ว.

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521

ปท.อุบลราชธานี